



เราขอมอบฝากพวกเขาให้กับเธอ
วันกตัญญูโลก 2019

สมาชิกที่รัก

ดิฉันมีความยินดีที่จะแจ้งให้พวกท่านทราบเกี่ยวกับหัวข้อวันฉลองกตัญญูโลก ซึ่งทำให้เราตระหนักถึงความ เป็นหนึ่งเดียวกันในขณะที่อยู่และกระทำการกิจใน 5 ทวีปอย่างเข้มข้นมากขึ้น

เป็นการดีเสมอที่จะระลึกว่า ฉลองนี้เป็นประเพณีเฉพาะของเราชาวเลเซียน มีต้นกำเนิดเมื่อปี 1849 ใน ศูนย์เยาวชนที่วัลด็อกโก กรุงตริน เมื่อเด็ก ๆ พรารถนาจะทำการฉลองนามชื่อของคุณพ่อบอสโกอย่างสง่า สองคนใน พวกเขา แม้จะยากจน ได้รวบรวมเงินเล็กน้อยที่มีไปซื้อหัวใจสีเงินสองอันเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้เป็นบิดาและเพื่อน ของพวกเขา วันนั้นเป็นวันที่ทำให้ทุกคนตื่นตันใจ โดยเฉพาะคุณพ่อบอสโกเองที่รู้ทั้งในความคิดสร้างสรรค์ และความรักที่เด็ก “ซุกซน” ของท่านได้แสดงออกมา (cf MB III 534-535) วันฉลองนี้จึงได้กลายเป็นประเพณี อันงดงามที่ทุกคนเฝ้ารอในทุกปีด้วยความยินดี

ประเพณีวันกตัญญูนี้ได้แผ่ไปที่เมอร์เนซ ที่ซึ่งมาเดอรั่มัสซาเรลโลผู้สุภาพและไม่สะดวกใจที่จะให้ใครมาให้ ความสนใจในตัวท่าน ได้เรียนรู้ความหมายเชิงอบรมของฉลองนี้จากคุณพ่อบอสโกเอง

ปัจจุบัน ฉลองกตัญญูเป็นวันนัดพบที่เราและหมู่คณะผู้อบรมรอคอย เป็นวันที่เราแสดงออกถึงความรู้คุณ พระเจ้าสำหรับเพื่อนสมาชิกแต่ละคน สำหรับเยาวชนแต่ละคน และสำหรับผู้ที่ร่วมมือกับเราในการกิจการอบรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปรารถนาแสดงความรักและความกตัญญูต่อมาเดอรั่มเนรัลที่รักยิ่งของเรา ท่านเป็น สายใยแห่งความสนิทสัมพันธ์และศูนย์รวมเอกภาพในคณะของเรา (C 116) เราขอขอบคุณท่านสำหรับการอุทิศตนที่ไม่รู้

เหน็ดเหนื่อย การเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระบิดาซึ่งชี้นำก้าวเดินของคุณด้วยความปรีชาและกล้าหาญของท่าน

ในปีนี้จะเฉลิมฉลองวันกตัญญูโลกในวันที่ 26 เมษายน 2019 ที่ เบลฟาเวอร์รัฐแคลิฟอร์เนีย

ในแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐอเมริกา

หัวข้อที่สมาชิกแขวง “พระมารดานิรมลทิน” เสนอนั้น มาจากคำจารึกที่ฐานของเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ว่า

“จงมอบความเหน็ดเหนื่อยให้ฉันเถิด ผู้ชนผู้ยากจน ทนทุกข์ เบียดเสียดกัน

ผู้ชนผู้เต็มไปด้วยความปรารถนาแน่วแน่ที่จะหายใจอย่างเป็นอิสระ” (เอมมา ลาซาร์ส)

สหรัฐเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาผู้อพยพ พวกเขาได้ให้กำเนิดอารยธรรมใหม่

การอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นสถานการณ์เด่นในยุคของเรา และสำหรับเราเสมอ.เป็นการท้าทายด้านการอบรมที่แรงมาก โดยภารกิจแล้ว เราถูกเรียกให้ส่งเสริมเยาวชนไปสู่วัฒนธรรมแห่งการพบปะ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การต้อนรับด้วยความเคารพสิทธิของทุกคนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยการทำลายกำแพงและสร้างสะพาน

ในประวัติศาสตร์มีการบันทึกบอกเล่าความทุกข์ยากของบรรดาผู้อพยพและการกำจัดชนพื้นเมืองอเมริกัน ผู้อาศัยอยู่ก่อนการล่าอาณานิคมของยุโรป ภายหลังพวกเขาได้จับกุมผู้คนจำนวนมากจากแอฟริกาและบังคับให้เป็นทาส

แต่ในประวัติศาสตร์เดียวกันนี้ก็ยังมีบางหน้าที่เป็นมุมสว่าง บอกเล่าถึงการต้อนรับผู้ที่หนีการกดขี่ข่มเหง ความทุกข์ยากมาจากทางใต้ จากเม็กซิโก จากอเมริกากลาง จากเอเชียและจากยุโรป พวกเขาแสวงหาอิสรภาพ และโอกาสชีวิตที่ดีกว่า นับตั้งแต่วันที่ประเทศนี้ได้เกิดมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้คนนับล้านที่ได้เสี่ยงชีวิตข้ามมหาสมุทร ข้ามประเทศ ข้ามชายแดนและสะพานเพื่อที่จะไปสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงก็ตาม

นี่คือประเทศที่บรรดาครอบครัวที่มาจากทั่วทุกมุมโลกได้รับการต้อนรับ พวกเขาได้ช่วยกันสร้างชาตินี้ขึ้นมาด้วยกันในความเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า สังคมที่ยุติธรรมและมีความเป็นพี่น้องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และอาจเป็นตัวอย่างทางเลือกสำหรับการปิดเขตแดน การสร้างกำแพง

สโลแกนการเฉลิมฉลองคือ “เราขอมอบฝากไว้กับเธอ”

สโลแกนนี้ทำให้การมอบฝากที่มาเตอร์มัสซาแรลโลได้รับดังกังวานในหัวใจของเรา เรียกกร้องให้เราหวนความหวัง

และความหวังในหัวใจของผู้คนและในเยาวชน เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากจนและอ่อนแอกว่า

สมาชิกของเราที่แขวง “พระมารดานิรมลทิน” (SUO) ได้เสนอความหมายของโลโก้วันฉลองดังนี้

แม่พระองค์อุปถัมภ์ รวบรวมลูก ๆ ของพระนางไว้ใต้พระภูษา

ภาพนี้นำเรากลับไปจุดเริ่มต้นของคุณะ ในช่วงเวลาที่อนาคตของคุณะไม่มีความแน่นอน เมื่อขณะเดินไปตามถนน มาริอา มัสซาแรลโลได้เห็นภาพนิมิต ตึกใหญ่ที่มีหมู่เด็กหญิงวิ่งในสนาม และได้ยินเสียงที่บอกว่า “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” พระมารดามารีย์ได้มอบภารกิจแก่มาอิน ให้เป็น “ผู้อุปถัมภ์” เช่นเดียวกับพระนาง โดยเฉพาะสำหรับเยาวชน (C 4).

พระมารดาทรงประทับอยู่อย่างเฝ้าระวังและมีชีวิตชีวาเสมอในชีวิตของเรา เป็นพระนางที่เดินไปกับเรา อยู่เคียงข้างเราในการทำภารกิจ ทรงเดินไปมาในบ้านของเรา เป็นกำลังใจ คำจูงใจความเชื่อศรัทธาและความหวัง ช่วยเรา ให้เอาชนะความอ่อนแอและอุปสรรค พระนางสอนเราให้เป็น “ผู้อุทิศตน” ที่อยู่เคียงข้างเยาวชน ช่วยพวกเขาในการ ค้นพบโครงการชีวิตที่พระเจ้าทรงมีสำหรับพวกเขา

เทพีเสรีภาพ

ในทางประวัติศาสตร์ เทพีเสรีภาพเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ มงกุฎเจ็ดแฉกหมายถึงเจ็ดทวีปและเจ็ด คาบสมุทรในโลก ที่ฐานของรูปปั้น ซึ่งไม่ปรากฏในโลก มีโซ่ตรวนที่ขาดสะบั้นและโซ่อื่น ๆ หมายถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส

เทพีเสรีภาพเป็นรูปปั้นทองแดงนีโอคลาสสิกตั้งอยู่บนเกาะ Liberty ในนิวยอร์ก ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ สหรัฐอเมริกา เพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล้าหาญลุกขึ้นสู้กับสหราชอาณาจักร และประกาศอิสรภาพจาก สหราชอาณาจักรสำเร็จจนเป็นชาติเอกราชในที่สุด ชื่อเต็มคือ “เสรีภาพที่ส่องสว่างโลก” เป็นสัญลักษณ์ของความ ปราบปรามสากลเพื่อสิทธิมนุษยชนของทุกคน และเป็นไอคอนแรกของผู้อพยพในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเก้าได้เห็น เมื่อพวกเขามาถึงท่าเรือของนิวยอร์ก

สัญลักษณ์แห่งอิสรภาพได้ต้อนรับผู้คนจากทุกประเทศที่มองหาโอกาสที่ดีกว่าสำหรับครอบครัวของพวกเขา และเพื่อใช้ชีวิตในเสรีภาพทางความเชื่อ เป็นเครื่องพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ว่า อเมริกาเป็นบ้านของทุกคน เป็นเวลา สองศตวรรษมาแล้วที่ชาย หญิงเด็ก ๆ จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ช่วยสร้างชาตินี้ขึ้นมา ด้วยความคิดที่ไม่เหมือนใคร และความเป็นมนุษย์ของพวกเขา ด้วยประเพณีวัฒนธรรมและการทำงานหนักของพวกเขา

ในบรรดาผู้อพยพเหล่านี้มี รมอ.อายุน้อยสี่คนซึ่งได้เดินทางไปถึงอเมริกาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 1908 พวกเขา ใช้เวลาสามสัปดาห์ในการเดินทาง ที่สุดก็ได้มาถึงและได้รับการต้อนรับจากเทพีเสรีภาพ

สะพานโกลเดนเกตหลายคนคิดว่าชื่อของสะพานนั้นมาจากสีของมัน แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ชื่อสะพานมาจากช่องแคบ ทองคำซึ่งเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกกับอ่าวซานฟรานซิสโก ประมาณปี 1846เมื่อผู้บัญชาการกองทัพจอห์นซี. ฟรี มอนต์เห็นเข้าเขาจึงเรียกในภาษากรีกว่า "Chrysopylae" หรือ "Golden Gate" เพราะมันทำให้เขานึกถึงสะพาน บอสฟอรัสในอิสตันบูลที่เรียกกันว่า “เขาทอง” สีของสะพานโกลเดนเกตมีโทนสีส้มที่เรียกว่า “ส้มสากล” และเป็น สัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนมากมาย ผู้คนที่เหนื่อยล้าและทุกข์ทรมาน เบียดเสียดกันหมายถึงการ เดินทางของมนุษยชาติ มนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า เป็นแผ่นดินหรือเส้นทางฝ่ายจิตเพื่อรู้จักแผนการของ พระเจ้าสำหรับชีวิตของตน เงามอ.อยู่ข้างหลังเป็นลักษณะของภารกิจของเราในการอยู่เคียงข้างเยาวชน ผู้คนที่ กำลังเดินไปด้วยกันทำให้นึกถึง “ผู้คนที่เหนื่อยอ่อนและทนทุกข์” ในบทประพันธ์ของเอมมา ลาซาร์สที่เขียนไว้ที่ฐาน ของเทพีเสรีภาพ

ยักษ์ตัวใหม่ ไม่เหมือนยักษ์ทองแดงที่ชื่อเสียงของกรีก ผู้มีชัยชนะด้วยการเหยียดขาจนสุดพื้นโลก ที่นี่ที่ประตูทางเข้า ฉาบด้วยสีของพระอาทิตย์กำลังตกดิน และเปียกด้วยน้ำทะเล มีสตรีผู้สง่างามพร้อมคบเพลิงซึ่งมีเปลวไฟยืนอยู่

เป็นสายฟ้าที่ไม่อาจคุมขัง ชื่อของเธอคือมารดาของการเนรเทศ ไฟประภาคารในมือของเธอส่องสว่างต้อนรับโลก;
ดวงตาอ่อนหวานของเธอรองท่าเรืออันกว้างใหญ่เชื่อมเมืองคู่แข่ง
“ รักษาแผ่นดินอันเก่าแก่ ต้นกำเนิดประวัติศาสตร์ของพวกเขาไว้” เธอร้อง
และพูดเบา ๆ ว่า “ จมออบความเหน็ดเหนื่อยให้ฉันเถิด ผู้คนผู้ยากจน ทนทุกข์ เบียดเสียดกัน
ผู้คนผู้เต็มด้วยความปรารถนาแน่นแฟ้นที่จะหายใจอย่างเป็นอิสระ” ความทุกข์ปฏิเสธฝั่งที่แออัดของเธอ
ส่งผู้คนไร้บ้านเหล่านี้ที่ถูกพายุกระหน่ำมาให้ฉัน ฉันทยกโคมไฟของฉันใกล้ประตูทอง! ”

แผนที่โลก แสดงถึงควาร้อนรนของธรรมชาติ การถูกเรียกให้นำความรักของพระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงที่ดีไปทั่วโลก “ มิติงาน
ธรรมชาติปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของคณะแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นคุณลักษณะสำคัญของเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความ
เป็นสากลของคณะ” (C 75) เพื่อการลงลึกหัวข้อวันฉลอง เสนอให้ไตร่ตรองในข้อต่อไป
‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่งท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ (Mt
25, 40)

“...ให้ทุกคนสวมใส่จิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง และทำความดีมากมายสำหรับตนเองและเพื่อนพี่น้องที่
ต้องการความช่วยเหลือจากเรา” จม.มาเตอร์มีสาแรลโล ฉบับที่ 26 ข้อ 4

สมาชิกของเราจากแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ เสนอให้เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเยซูเจ้า ซึ่งมีความ
หมายมากสำหรับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่ซึ่งพี่น้องชายหญิงจำนวนมากต้องละจากแผ่นดินถิ่นเกิดของ
ตนเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า เราสามารถที่จะ

- ใส่ใจในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกมากขึ้น อบรมตนเองและผู้อื่นให้ต้อนรับผู้ที่ยากจนและอ่อนแอกว่า ซึ่ง
ขอให้เราเข้าใจสภาพความเป็นจริงอาศัยการต่อสู้ ความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงของพวกเขา
- แสดงความไว้วางใจ ให้ความเคารพ เห็นคุณค่าแต่ละคนซึ่งเป็นทรัพย์สินสมบัติหนึ่งเดียว ซึ่งเรค้นพบในเพื่อน
สมาชิกในหมู่คณะ ในเยาวชน และทุกคนที่เราพบปะ

เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว เชื้อเชิญให้เตรียม Power Point เป็นภาพของหมู่คณะ
ผู้อบรมที่อยู่บนสะพาน หรือมีภาพสะพานเป็นฉากหลัง ขณะกำลังทำกิจกรรมท่ามกลางผู้อพยพ ส่งไฟล์ชื่อขนาด
มาตรฐาน เป็น jpg ให้ผู้ประสานงานกตัญญูโลก suor Carmen Botello ไม่เกินวันที่ 24 มีนาคม
2019 gratitudedayusa2019@gmail.com

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแขวง “พระมารดานิรมลทิน” สหรัฐ สามารถพบได้ในเว็บของคณะ

งานกตัญญูโลกมีคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งกันอย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงจิตตารมณ์ครอบครัว
และช่วยให้เราขยายสายตาสู่ความต้องการระดับโลก ในปณิธานที่มาจากแขวงต่าง ๆ จะถูกรวบรวมส่งไปที่สำนัก
เหรียญกกลาง เพื่อใช้สำหรับความต้องการเร่งด่วนของคณะ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยหมู่คณะเปิดใหม่ใน
โครงการของสหพันธ์แขวง CIMAC และ NAC ที่อยู่ระหว่างชายแดนแมกซิโกและสหรัฐ ซึ่งร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
เพื่อให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนผู้อพยพ

ให้เราฝาก ชีวิตและภารกิจของมาเตอร์เจเนรัลของเรา ไว้กับพระมารดาผู้นิรมลทิน ผู้ช่วยทรงอำนาจ มารดา
และอาจารย์ ผู้ใหญ่แท้ของคณะ และส่งความขอบคุณและคำภาวนาของเราพร้อม ๆ กันแต่ท่านตั้งแต่เวลานี้

ขอขอบคุณในนามของมาเตอร์เจเนรัลและสมาชิกที่ปรึกษากลาง ให้เราภาวนาด้วยกันต่อไปสำหรับ
กระแสเรียก สำหรับสันติภาพ สำหรับมนุษยชาติ และสำหรับพี่น้องสมาชิกของเราที่อยู่ในแผ่นดินที่มีสงคราม
และความรุนแรง ให้เราพร้อมใจในความหวาดกลัว ความทุกข์และความหวังของผู้คนมากมาย

ด้วยรักและกตัญญู

ซิสเตอร์เคียอาลา คาสซูโโอลา

รองอธิการิณี

โรม 11 กุมภาพันธ์ 2019